

ตัวชี้วัด (Function กลุ่มงาน)	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก สถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง							
กลุ่มภารกิจ	๑. กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ ๒. กลุ่มการพยาบาล							
หน่วยงานที่รับการประเมิน	๑. กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ ๒. กลุ่มการพยาบาล							
คำนิยาม	การตรวจสุขภาพ (Health check Up) หมายถึง การตรวจร่างกายในภาวะผู้ที่ไม่มีอาการเจ็บป่วย มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองและหาปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ โดยมีขั้นตอนการซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของสตรีวัยเจริญพันธุ์							
กลุ่มเป้าหมาย	๑.กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ ๒.กลุ่มการพยาบาล							
ค่าเป้าหมาย	ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๓							
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เอกสารหลักฐานตามระดับที่กำหนด							
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการตรวจสุขภาพเชิงรุก							
รายการข้อมูล ๑ (ถ้ามี)	-							
รายการข้อมูล ๒ (ถ้ามี)	-							
รายการข้อมูล ๓ (ถ้ามี)								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	-							
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒ : ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)							
เกณฑ์การประเมิน :								
รอบที่ ๒ : ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)								
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน					
๑	Assessment: มีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพเชิงรุก สถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง	๑	รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพเชิงรุก สถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง					
๒	Advocacy: จัดทำแผนการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก สถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง	๑	แผนการพัฒนากการตรวจสุขภาพเชิงรุก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)					
๓	Implementation: มีการดำเนินงานตามแผน	๑	ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผน					
๔	Output: ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก โดยบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง ๓ คลินิก	๑	สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ					
๕	Outcome: จำนวนการออกให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก	๑	กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้					
			จำนวน (แห่ง)	๒	๔	๖	๘	๑๐
			คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐
	คะแนนรวม	๕						

เงื่อนไข : - ถ้ามี -					
เอกสารสนับสนุน: สรุปรายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ					
มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : P : ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง I : สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน R : กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการให้บริการตรวจสอบสุขภาพเชิงรุก สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด A : สื่อสารการดำเนินงานตรวจสอบสุขภาพเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติ B : พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ					
วิธีการประเมินผล :		ดำเนินการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน			
เอกสารสนับสนุน :		-			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี)					
Baseline data		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
-		-	-	-	-
ผู้กำกับตัวชี้วัด	นางสาวเกศรา โคนนำชัยสิริ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๖๕๓๕-๑๕๙๔ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖ E-mail: siri.ketsara@gmail.com				
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	๑. กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ - นายแพทย์กীরชัย ชัยมีศรีสุข - แพทย์หญิงประภาวัลย์ เต็มพรเลิศ ๒. กลุ่มการพยาบาล				
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	๑. กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ ๒. กลุ่มการพยาบาล				
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	๑. กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ ๒. กลุ่มการพยาบาล				